

นิทรรศการวิชาการวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
21 พฤศจิกายน 2543

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 นับตั้งแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาริฏญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรำลึกถึงศุภมงคลวาระดังกล่าว และในปีพุทธศักราช 2543 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 14 และเป็นปีที่ตรงกับกาลเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดหัวข้องานปีนี้ว่า "100 ปี สมเด็จพระเจ้า" การแสดงนิทรรศการวิชาการเป็นลักษณะการร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จพระเจ้า โดยมีนิทรรศการพระราชประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้า ตลอดจนโครงการที่เกี่ยวข้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย จำนวน 9 เรื่อง และผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 15 เรื่อง โดยในปีนี้มีผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวรงค์ วงศ์ศิริทรัพย์ ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2543 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง " การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ่มกุลดำ" และผลงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.นवलละออ สุภาผล เรื่อง " ผลการฝึกทักษะในการรับวัฒนธรรมที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายร้อยตำรวจ" ซึ่งได้รับรางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2543 นอกจากนี้มีเรียงความที่ชนะเลิศการประกวด เรื่อง " ย่าของฉัน" ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกจากเรียงความของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่ส่งมาประกวด จำนวน 3 เรื่อง เรียงความที่ได้รับรางวัลนี้แต่ละเรื่องจะแสดงออกถึงความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อย่าของเขาและย่าของคนทั้งประเทศ

หนังสือฉบับนี้ได้รับรวบรวมผลงานวิชาการที่น่าเสนอในงานนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและเป็นผลงานที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจ ความพร้อมเพรียงของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และ ทุก ๆ ท่าน ในความร่วมมือซึ่งทำให้งานนิทรรศการสำเร็จได้ด้วยดี และขอขอบคุณ นางสาวชลธิชา ผิวเกลี้ยง ที่ช่วยประสานงานและจัดทำต้นฉบับของหนังสือนี้



(ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ